

opusdei.org

Lễ Truyền chức Linh mục tại Rôma

Ngày 24 tháng 5, hai mươi tín hữu của Opus Dei sẽ lãnh nhận thiên chức linh mục từ Đức Hồng Y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Nghi thức sẽ diễn ra vào lúc 10:00 sáng (giờ Rôma) tại Vương cung Thánh đường Thánh Eugene.

24-05-2025

Xem livestream buổi lễ tại kênh YouTube chính thức của Vương cung Thánh đường Thánh Eugene

Tải sách Lễ

Đức Hồng Y Arthur Roche sẽ truyền chức linh mục cho 20 phó tế thuộc Giáo hạt Tông Nhân Opus Dei. Các ứng viên đến từ 11 quốc gia:

Vincenzo Affinita (Ý)

Stefano Baravelli (Ý)

John Robert Bickford (Hoa Kỳ)

Daniel Callejo Goena (Tây Ban Nha)

Ramón Díaz Perfecto (Hungary)

Arturo Escamilla Contreras (Úc)

Santiago Fabregat Trueba (Mêxicô)

Ramón Fernández Aparicio (Tây Ban Nha)

Luis García-Menacho Ariz (Tây Ban Nha)

José María López-Barajas (Áo)

Jose Miguel Marasigan (Philippin)

Robert Alvin Marsland (Hoa Kỳ)

Ezequiel Mercau (Ai-len)

Álvaro Orejana Martín (Tây Ban Nha)

Pedro Perkins (Argentina)

Santiago Populín Such (Argentina)

Enrique Sañoso Vela (Tây Ban Nha)

Antonio Santos García (Tây Ban Nha)

Gonzalo Silió Pardo (Tây Ban Nha)

Cristóbal Vargas Balcells (Chilê)

Một vài câu chuyện của các tân linh mục tương lai

Sau khi tốt nghiệp trung học ở Mêxicô, Arturo Escamilla đã vượt biển để sống ở Úc. Hơn một thập kỷ, anh đã điều hành Đại học Warrane, một ký túc xá đại học ở Sydney, nơi anh đã đồng hành cùng hàng trăm

bạn trẻ. Anh vui vẻ nói: “Với ân sủng của Chúa, trong vài ngày nữa, tôi sẽ có thể khiến Đức Kitô hiện diện hóa trong Thánh Lễ và trong bí tích hòa giải cho các thế hệ trẻ trong tương lai.”

Vincenzo Affinita sinh tại Rôma vào năm 1996. Trong khi hoàn thành luận án tiến sĩ về Dante Alighieri và tác phẩm *Thần Khúc*, anh đang chuẩn bị hết sức mình cho thánh chức linh mục. “Khi lễ truyền chức đến gần, lòng biết ơn của tôi ngày một gia tăng, và tôi cố gắng phó thác mọi thứ vào tay Chúa.” Ngoài triết học, sở thích của anh còn bao gồm võ thuật, cờ vua, đến âm nhạc Ai-len.

Cũng đến từ nước Ý, Stefano Baravelli từng sống ở nhiều thành phố (Milan, Verona, Rôma và Bari) và làm việc nhiều năm cho một hiệp hội kinh doanh. Giờ nhìn lại, anh suy ngẫm: “Tôi may mắn được gặp nhiều vị linh mục gương mẫu, những người đã

hiến dâng đời mình để phục vụ Chúa và tha nhân. Giờ đây, khi Chúa mời gọi tôi trở thành khí cụ để đưa nhiều người đến gần hơn với đức tin, tôi muốn noi gương các ngài.”

Từ thành phố Rosario (Argentina) đến Dublin (Ireland), Ezequiel Mercau đã đi theo một con đường độc đáo: giáo sư đại học, chuyên gia về xung đột Falklands, và giờ là nhà nghiên cứu lịch sử Công giáo ở Ireland vào thế kỷ 20. Trong cuộc đời mình, anh nhận thấy rằng “nhiều người cảm thấy xa cách Chúa, nhưng nhiều người cũng đau khổ và mang những vết thương mà chỉ có Chúa mới có thể thực sự chữa lành bằng lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu phụ tử của Ngài.”

Là một kỹ sư và nhạc sĩ chơi contrabass, Enrique Sañoso đã sống ở nhiều thành phố đa dạng như Barcelona, Rôma, Madrid và quê hương của anh, Campo de Criptana.

“Trong suốt cuộc đời mình, Chúa đã ban cho tôi hồng ân được hít thở trong nhiều môi trường và cảm nghiệm khác nhau. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thấy được tầm quan trọng của việc các linh mục ngày nay phải thể hiện trái tim và tình cảm của Đức Kitô ở mọi góc ngách của thực tại đương đại.” Anh mỉm cười và nói thêm, “Đó là một thử thách thực sự – và tôi xin các bạn cầu nguyện cho tôi.”

Là một nhà vật lý được đào tạo bài bản, Robert Marsland đã khám phá ra Opus Dei khi đang theo học tại Đại học Princeton (New Jersey), và sau đó lấy bằng tiến sĩ tại MIT. Nhìn lại những năm tháng đó, anh nhớ lại: “Tôi thường giúp các đồng nghiệp của mình khám phá ra Chúa qua việc nghiên cứu nghiêm túc về tạo hóa. Giờ đây, tôi sẽ cố gắng tiếp tục sứ mệnh đó, nhưng trong một bối cảnh khác, qua Lời Chúa.”

Là một nhà báo chuyên nghiệp, José María López-Barajas đã sống ở Áo hơn ba thập kỷ. Từ đó, ông đã giúp phát triển công việc của Opus Dei ở một số quốc gia Đông Âu, bao gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Romani, Croatia và Slovenia. Ở tuổi 58, ông vui vẻ chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục: “Nhiều bạn bè của tôi đang nghĩ về việc nghỉ hưu, và Chúa ban cho tôi cơ hội để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới: phục vụ với tư cách là một linh mục. Đó là một vinh dự và một trọng trách!”

John Robert Bickford, một bác sĩ người Guatemala, chuyên về y học cấp cứu nhi khoa ở Houston, nơi ông đã làm việc hai mươi năm. Ông từng khởi xướng một chương trình lãnh đạo thanh niên cho thanh thiếu niên ở New York. Năm 2021, Ông Chúa Quan phòng đã mở ra một con đường bất ngờ: thánh chức linh mục. Ông giải thích: “Qua tấm gương của

những đứa trẻ tôi chăm sóc, Thánh Josemaría đã dạy tôi sống giống như các em,; như một trong những người con bé nhỏ của Chúa.” “Là một bác sĩ nhi khoa, tôi có đặc ân giúp chữa lành nhiều trẻ em. Giờ đây, là một linh mục, tôi rất phấn khởi được trở thành một khí cụ để giúp chữa lành nhiều người khác, cả trẻ lẫn già.”

Đến từ thành phố Mendoza, Santiago Populín Such luôn biết ơn Chúa “vì gia đình mà tôi được sinh ra, nơi tôi học cách yêu mến Người và nỗ lực giúp đỡ tha nhân.” Santiago học ngành sản xuất rượu vang và bắt đầu công việc chuyên môn của mình giữa các vườn nho và nhà máy rượu trước khi quyết định cống hiến cho ngành giáo dục. Hiện tại, anh đang hoàn thành luận án tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá, tập trung vào việc tìm hiểu Kitô giáo như một con đường dẫn đến sự trưởng thành cá nhân. Anh nói: “Với tư cách là một linh mục tương lai, tôi đặc biệt phấn

khởi khi được giúp các bạn trẻ chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và gia đình.” “Đây là công việc vô cùng quan trọng đối với lợi ích của xã hội, dựa trên sự phát triển hệ thống của cá nhân và chính gia đình.”

pdf | document generated
automatically from [https://
dev.opusdei.org/vi-vn/article/le-truyen-
chuc-linh-muc-tai-roma/](https://dev.opusdei.org/vi-vn/article/le-truyen-chuc-linh-muc-tai-roma/) (07-08-2025)